

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HAI BÀ TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~157~~ 17/UBND-VP
V/v thực hiện Thông báo số
326-TB/QU ngày 14/9/2021 Kết
luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam
– Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy,
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND 18 phường.

Thực hiện Thông báo số 326-TB/QU ngày 14/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng (gửi kèm theo văn bản), UBND quận chỉ đạo như sau:

1. Phân công các Phó Chủ tịch UBND quận theo lĩnh vực phụ trách, tập trung chỉ đạo thực hiện. Giao Trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND 18 phường theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Thông báo số 326-TB/QU ngày 14/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp UBND 18 phường tập trung đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, tại Công điện số 71/CĐ-CP, Công điện số 72/CĐ-CP và chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo hoàn thành tiến độ xong trước ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin và mẫu xét nghiệm Thành phố phân bổ.

b. Giao Tổ công tác đặc biệt của Sở chỉ huy quận tại phường Minh Khai tiếp tục chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 (nhất là khu vực ngõ Hòa Bình 2, Hòa Bình 4) được xác định nguy cơ rất cao, ngoài các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, các Tổ Covid-19 cộng đồng, chủ động rà soát, kịp thời báo cáo Sở chỉ huy quận điều động, tăng cường thêm các lực lượng công an, quân đội khi cần thiết, đảm bảo trực 24/24/7 và kiểm soát chặt cả trong, cả ngoài, không để lây lan dịch bệnh.

c. Giao Công an quận, UBND 18 phường và các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định giãn cách; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là các đối tượng chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch; các doanh nghiệp vi phạm trong việc cấp giấy đi đường; xử lý nghiêm người dân ra đường không đúng quy định.

d. Giao phòng Văn hóa & thông tin, UBND 18 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-

19, biết cách phòng tránh, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định giãn cách trong phòng, chống dịch; đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với các biện pháp phòng, chống dịch của Quận và Thành phố.

đ. Giao Sở Chỉ huy các phường thực hiện chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo Quận, Sở chỉ huy quận kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định, các thông tin trong báo cáo phải kịp thời, số liệu đầy đủ, chính xác; báo cáo các vấn đề phát sinh trên nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy Quận; đặc biệt khi phát sinh các trường hợp F0, F1, phải có kết quả truy vết, khoanh vùng để các cơ quan chuyên môn, các phường có liên quan kịp thời phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

Giao phòng Y tế, Văn phòng HĐND&UBND quận kiểm tra, đôn đốc báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

e. Giao Phòng Y tế chủ trì tham mưu Sở Chỉ huy, UBND quận bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tham mưu Sở Chỉ huy quận thực hiện chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo quận kết quả phòng, chống dịch Covid-10 trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chất lượng, đáp ứng thời gian yêu cầu.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Quận ủy;
- Chủ tịch UBND quận;
- Các PCT UBND quận;
- Sở Chỉ huy PCD Covid-19 quận;
- Lưu VT, *VT*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Trung

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
QUẬN ỦY HAI BÀ TRUNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Q. Hai Bà Trưng, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Số 326-TB/QỦ

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng**

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng tiến hành phiên họp thứ hai đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Quận (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo và các ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận thống nhất cơ bản với Báo cáo 569/BC-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND Quận về tình hình và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận. Trong thời gian qua, quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; với những chủ trương, giải pháp đúng, trúng, hiệu quả của Quận ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận, HĐND, UBND Quận; sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Quận, Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch các phường, tổ dân phố, địa bàn dân cư, cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng tuyến đầu... công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận được triển khai một cách đồng bộ, đặc biệt Quận đã triển khai có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, đó là "*thần tốc xét nghiệm*" và "*đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin*". Số ca nhiễm bệnh hai tuần qua có tăng lên so với trước, song Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khống chế, khoanh vùng, truy vết kịp thời, nhất là việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phường Minh Khai; các đồng chí lãnh đạo Quận thường xuyên kiểm tra địa bàn, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh những bất cập, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch tại các phường. Đến nay, Quận cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo, được Thành phố ghi nhận, Nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Tuy nhiên tình hình diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, với đặc thù việc mới, việc gấp, nhiều việc triển khai từ Thành phố xuống Quận nhanh, tổ chức thực hiện trong thời gian rất ngắn (việc tiêm vắc xin, xét nghiệm diện rộng...), việc kiểm soát dịch bệnh ở một số địa phương chưa vững chắc, nhất là ở trong khu vực mật độ dân cư cao, chật hẹp với nhiều ngõ, ngách nhỏ, tại các chung cư, khu vực đã phong tỏa; còn có hiện tượng tâm lý chủ quan, quản lý giãn cách xã hội chưa tốt dẫn đến có nơi, có thời điểm dễ xảy ra tình trạng "*chặt ngoài, lỏng trong*"; việc

cung cấp thông tin truy vết ở một số thời điểm chưa kịp thời; lượng người dân ra đường vẫn đông; công tác trực Sở Chỉ huy tại một số phường chưa thực sự nghiêm túc, bài bản; một số bất cập trong tổ chức thực hiện chậm được phát hiện, khắc phục...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, địa bàn Quận Hai Bà Trưng vẫn là một nơi có nguy cơ lây lan cao. Thời gian giãn cách còn 8 ngày nữa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận đề nghị Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Quận, các Tổ công tác của Sở Chỉ huy, Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy các phường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm cao nhất thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn nữa tất cả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội với phương châm nhanh hơn một bước, cao hơn một mức. Quán triệt và thực hiện quan điểm lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, chủ thể trong phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chốt, không để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”, nhất là trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nơi có nguy cơ cao.

2. Tập trung đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-CP, Công điện số 72/CĐ-CP và chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo hoàn thành tiến độ xong trước ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin và mẫu xét nghiệm Thành phố phân bổ.

3. Thận trọng truy vết các F0, F1, F2 và các F theo quy định để kịp thời cách ly, quản lý; làm tốt công tác khoanh vùng, kịp thời phong tỏa, cách ly y tế phù hợp trên cơ sở đánh giá nguy cơ của từng khu vực có F0, F1; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, đặc biệt là các khu vực phong tỏa. Đối với phường Minh Khai (nhất là khu vực ngõ Hòa Bình 2, Hòa Bình 4) được xác định nguy cơ rất cao, ngoài các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, các Tổ Covid-19 cộng đồng, giao Sở Chỉ huy Quận điều động, tăng cường thêm các lực lượng công an, quân đội, đảm bảo trực 24/24/7 và kiểm soát chặt cả trong, cả ngoài, không để lây lan dịch bệnh.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, không để “người dân bị thiếu ăn, thiếu mặc”, cũng như không được chăm sóc y tế kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố

theo văn bản số 1371/MTTQ-BTT, ngày 09/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót người đủ điều kiện hỗ trợ.

5. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định giãn cách; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là các đối tượng chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch; các doanh nghiệp vi phạm trong việc cấp giấy đi đường; xử lý nghiêm người dân ra đường không đúng quy định.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, biết cách phòng tránh, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định giãn cách trong phòng, chống dịch; đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với các biện pháp phòng, chống dịch của Quận và Thành phố.

7. Các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những bất cập, bất hợp lý, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Quận để chỉ đạo, giải quyết.

8. Đề nghị Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Quận; Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch các phường thực hiện chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo Quận kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định, các thông tin trong báo cáo phải kịp thời, số liệu đầy đủ, chính xác; báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trên nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy Quận; đặc biệt khi phát sinh các trường hợp F0, F1, kết quả truy vết, khoanh vùng để các cơ quan chuyên môn, các phường có liên quan kịp thời phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

Giao Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Quận kiểm tra, đôn đốc báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

9. Sở Chỉ huy, UBND Quận bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận. Văn phòng Quận ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,
- Văn phòng Thành ủy, (để báo cáo)
- Thường trực Quận ủy,
- TT HĐND, UBND Quận,
- BCĐ phòng, chống dịch Quận,
- Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Quận,
- Các ban Đảng và VPQU,
- BCĐ, Sở Chỉ huy PCD 18 phường,
- Lưu VPQU, BCĐ.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trịnh Xuân Cường